



จุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา



www.nppolytech.ac.th/info



โทรศัพท์ / โทรสาร 0349-852-05



Line : npt2562

๙ จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 119 เดือน มกราคม 2566 ๙ รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ๙

วันที่ 1 มกราคม 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระร่วงฯ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้หน้าคณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน แนะแนวศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 มกราคม 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาयัณ จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู "ครูดีศรีอาเซียน" อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายวุฒิชัย รักชาติ ประธานอาชีวศึกษานครปฐม ผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น ,ครูดีศรีนครปฐม ,ครูพัฒนานวัตกรรมการดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนการสอนดีเด่น ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือก และจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

วันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาयัณ จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้พิการ (Up Skill ,Re Skill) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพิการ หรือประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่ผ่านการอบรมต้อง "มีอาชีพ ต่อยอดสู่การมีงานทำ" อย่างแท้จริง โดยการวางแผนการดำเนินงานเจาะลึกถึงกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการ) ในพื้นที่ ,อาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับความพิการและความเป็นไปได้ในการมีงานทำ ,การวางแผนปฏิทินการดำเนินงาน ,การวางแผนความคุ้มค่าด้านงบประมาณ ,การวิเคราะห์ครูผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้อง และการวัดและประเมินผลทักษะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ย ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานในการดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอาชีพระยะสั้นฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนินโครงการสารพัดช่างจิตอาสา บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และดำเนินการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพตามรอยพระราชดำริฯ ซึ่งจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจำนวน 3 รายวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรนักธุรกิจกาแฟ หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซลล์ และหลักสูตรการบริการเครื่องปรับอากาศ โดยออกหน่วยบริการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ปาละฮู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้นางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี ณ ศาลากองอำนาจการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางวาสนา อมรฤทธิ หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : VNET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายเฉลิมพลสิทธิ์ พรหมทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)” เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย เทคนิคพื้นฐานการเชื่อมต่อโปรแกรมกับ PLC และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Ladder เทคนิคการใช้งาน Digital Input และ Digital Output เทคนิคการใช้คำสั่ง Timer ,Counter และการใช้งาน Mode Simulation หลักการเขียนโปรแกรมแบบสร้างเงื่อนไขการทำงาน หลักการการเขียนโปรแกรมแบบ Sequence Control การปรับตั้งเซ็นเซอร์และตัวทำงาน (Actuator) เพื่อให้สอดคล้องกับ Sequence Control การเขียนโปรแกรมควบคุมตำแหน่งแบบ Position Control การเชื่อมต่อ PLC แบบ Serial Communication RS-485 และการส่งสัญญาณ Digital i/o ระหว่าง PLC และหุ่นยนต์ โดยคุณนิธิศ ขอบประดิษฐ์ วิทยากร จากบริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “สอนธุรกิจกาแฟ” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ IOT For Smart Home และ metaverse เทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน เพื่อการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าแผนกวิชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร โดย ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง วิทยากรจาก Nectec ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางวาสนา อมรฤทธิ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าร่วม กิจกรรม "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี ณ บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม-โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประจำปีปิดทองนมัสการพระพุทธศิลามณี(หลวงพ่อด่าง) ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวมาลีรัตน์ ขำเจริญ นำนายนิธิวัฒน์ กิกสันเทียะ นักเรียน ปวช.3 ช่างยนต์ เข้าร่วมการประกวดขับร้องบทเพลงหมู่บ้านรักษาศีล 5 และบทเพลงธรรมะจัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับอาชีวศึกษา โดยได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่รางวัล ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (อาคารราชวิทยาลัยการ)

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ “สอนธุรกิจกาแฟ” ภายใต้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้าในหัวข้อ "ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์แห่งอนาคต" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยนางสาวตรีสุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจจมานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟอาชีวะ (จันทน์หอมกาแฟ) และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใต้โครงการสารพัดช่างจิตอาสา บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และดำเนินการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพตามรอยพระราชดำริฯ โดยออกหน่วยบริการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวสายัน จันทรา รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางวาสนา อมรฤทธิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET กรณีทดแทนรอบการสอบที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช. 3 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566



นายคมศิษฐ์ มีสัจงานธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสายัน จันทรา นำคณะครู ร่วมงานและจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการกาแฟและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง